
Ísafirði 1. september 2019

Stjórn knattspyrnudeildar Vestra vill bjóða bæjaryfirvöldum Ísafjarðarbæjar upp á viðræður vegna 
vallarsvæðisins við Torfnes. Hefur nokkuð borið á togstreitu þetta sumarið, sem snýst helst um 
mismunandi sýn deildarinnar og stjórnenda vallarsvæðisins á notkun þess. Er það skoðun 
forsvarsmanna deildarinnar að stjórn og umhirða svæðisins ætti best heima hjá deildinni og lýsum við 
yfir vilja okkar til að ræða þann möguleika .

Með góðri kveðju, 

Svavar Þór Guðmundsson 
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